

# ชิงต้าว แอร์ไลน์ประกาศสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ 320 จำนวน 23 ลำ สายการบินน้องใหม่แห่ง ประเทศจีนเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบิน เอ320

ชิงต้าว แอร์ไลน์ สายการบินน้องใหม่ที่มีฐาน ณ เมืองชิงต้าว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจีน ใน มณฑลซานตง ได้ประกาศสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320 เพื่อดำเนินการสร้างฝูงบิน



สายการบินได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320 จำนวนทั้งสิ้น 23 ลำ ประกอบไปด้วย เครื่องบิน เอ 320ซีโอ 5 ลำและเอ320นีโอ 18 ลำ การสั่งซื้อดังกล่าวเป็นการลงนามทำข้อตกลงระหว่าง มร.เฮ หลี ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารชิงต้าว แอร์ไลน์และมร.ฟาบริซ เบรจียี ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส ที่งาน Aviation Expo China 2013 ครั้งที่ 15 ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งข้อตกลงนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของประเทศจีน เป็นที่เรียบร้อยแล้วและแอร์บัสมีแผนเริ่มส่งมอบเครื่องบินลำแรกใน ปี พ.ศ. 2559 โดยชิงต้าว แอร์ไลน์จะเริ่มให้บริการในปี พ.ศ.2557 ด้วยเครื่องบินเช่า เอ320

มร.เสี่ยว หลีหยวน ประธานชิงต้าว แอร์ไลน์ กล่าว “ในฐานะสายการบินน้องใหม่ เราต้องทำการวิจัยก่อนที่จะทำการ ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องบินที่เหมาะสมสำหรับเริ่มทำธุรกิจและสร้างฝูงบินใหม่ของเรา โดยเราให้ความสำคัญไปที่ความ น่าเชื่อถือ ความประหยัดและความสะดวกสบายของเครื่องบิน รวมไปถึงความมีประสิทธิภาพเพื่อประกอบการ พิจารณาในการตัดสินใจขยายฝูงบินในอนาคต ซึ่งเราเชื่อว่าเครื่องบินตระกูล เอ320 เป็นทางเลือกที่ถูกต้อง”

“เรายินดีต้อนรับชิงต้าว แอร์ไลน์เข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวแอร์บัส” มร.ฟาบริซ เบรจียี ประธานและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส กล่าวพร้อมเสริมว่า “การสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320 ของชิงต้าว แอร์ไลน์แสดงให้เห็นถึง ความพึงพอใจของตลาดที่มีต่อเครื่องบินทางเดินเดี่ยวของเรา ด้วยความน่าเชื่อถือด้านการดำเนินการและมีต้นทุนใน การดำเนินการที่ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขนาดเดียวกันทำให้เครื่องบินตระกูล เอ320 มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ชิงต้าว แอร์ไลน์อย่างยั่งยืน”

เครื่องบินเอ320นีโอ ถูกนำเสนอเป็นหนึ่งในทางเลือกของเครื่องบินตระกูล เอ320 ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

ประหยัดเชื้อเพลิงใหม่และติดตั้งอุปกรณ์ปลายปีกขนาดใหญ่อย่าง “ชาร์คเล็ท” ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงลงถึงร้อยละ 15 โดยสถิติจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 เครื่องบินโบอิง มียอดสั่งซื้อ 2,348 ลำจากลูกค้า 42 ราย ครองตำแหน่งจ้าวตลาดและเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่ทำยอดขายได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เครื่องบินตระกูล เอ320 ครองตำแหน่งสายเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ขายดีและมีความทันสมัยที่สุดในโลก ด้วยยอดสั่งซื้อมากกว่า 9,800 ลำ โดยเครื่องบินกว่า 5,700 ลำ ได้ทำการส่งมอบแก่ลูกค้าเกือบ 390 รายทั่วโลกแล้ว